

สารคดี

(ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)

เรียน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

สารคดีฉบับนี้ถือเป็นเอกสารฉบับแรกของการสื่อสารภายหลังการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคนที่ ๕ ในวาระที่ ๘ ของคณะฯ (๕ ตุลาคม ๒๕๕๗-๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ของกระผม ซึ่งกระผมคิดว่าจะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในคณะ เพื่อที่จะทำให้การบริหารงาน หรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้สื่อสารและรับรู้ในระหว่างพวกเราชาวสัตวแพทย์ มช. ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เดือนพฤศจิกายนนี้นับเป็นเดือนที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้และจะเป็นการดีที่สุดหากสามารถดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ก่อน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) อย่างไรก็ตามก็ขออรรถและประชาสัมพันธ์ให้การใช้จ่ายทุกอย่างอย่างเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของคณะ

หลังจากที่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของดินรอบๆ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่และทางมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเกือบ ๘ ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเชื่อว่าจะลดปัญหาดังกล่าวได้ และทำให้คณะมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวอาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงพื้นที่ด้านหลังของโรงพยาบาลสัตว์ได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆทั้งของทางราชการและของส่วนบุคคล ทั้งนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มาใช้บริการ โดยส่วนนี้ทางคณะจะได้วางแผนทางในการป้องกันต่อไป

วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในครั้งนี้จะมีบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ ๒๒ ของคณะ จำนวน ๙๔ คน รวมทั้งมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะของเราอีกจำนวน ๖ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของพวกเราในเช้าวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และมีงานราตรีบัณฑิตในค่ำคืนวันเดียวกันโดยจัดที่บริเวณลานจอดรถระหว่างอาคารเซตซีฯ กับอาคารพิชญ์ฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตอย่างพร้อมเพรียงกันครับ

ท้ายสุดนี้กระผมขอเรียนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาคณะไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะ หากคณาจารย์หรือบุคลากรท่านใดมีข้อเสนอแนะใดๆ ก็ตามกระผมก็พร้อมที่จะรับฟังและนำมาพิจารณาหรือปรึกษาหารือในที่ผู้บริหารโดยหากเป็นสิ่งที่มิประโยชน์แล้วก็จะไม่ชักช้าลังเลในการดำเนินการแต่ประการใด

ขอแสดงความนับถือ

รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.